



จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ฉบับที่ ๑ เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ออกตรวจซ่อมดูแลงานไฟฟ้าหมู่ที่ ๑

ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ได้ออกตรวจซ่อมดูแลงานไฟฟ้าหมู่ที่ ๑



โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาสตรี ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ณ วัดป่าภูพระวนาราม หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนเมือง

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นำโดยนายศรายุทธ ตีระนันท์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานป้องกันฯประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เข้าร่วมดับเพลิงเหตุอัคคีภัยให้แก่ประชาชนตำบลหนองกุงศรี



โครงการเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการบริการประชาชนคนสุขภาพสัตว์

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ดำเนินโครงการเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๓
ในการบริการประชาชนคนด้านสุขภาพสัตว์ "การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว"



โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการจัดการการศึกษาของครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้จัดโครงการ
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาการจัดการการศึกษาของครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓



โครงการถนนสีขาวขับขี่ปลอดภัยใส่ใจระเบียบจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนเมืองได้จัดโครงการสีขาวขับขี่ปลอดภัยใส่ใจระเบียบจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



โครงการให้ความรู้ดูแลกันและกัน ชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ได้จัดโครงการให้ความรู้ดูแลกันและกัน ชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้เข้าร่วมรำวงสรวงงานวัน สถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู
ครบรอบ ๒๗ ปี

อบต. โนนเมืองได้เข้าร่วมรำวงสรวงงานวัน สถาปนาจังหวัด หนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๗ ปี ประจำปี ๒๕๖๓
ณ สนามสมเด็จพระนเรศวร มหาราช อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู



โครงการกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชน โนนเมืองเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



สาระน่ารู้รอบตัว

- ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?

เฉลย : จริง โดยใช้ไข่ขาว มาทาที่น้ำร้อนลวกให้ทั่วทั้งไว้จนแห้ง ไปเอง แล้วรอสักพักใหญ่ๆ จึงล้างออกจะไม่มีรอยแดง หรือพองเลย

ข้อสำคัญ ก่อนทาไข่ขาวอย่าให้ถูกน้ำเย็นหรือของอื่นเลย และอย่าไปแกะ หรือเกาตอนที่ใกล้จะแห้ง เพราะจะทำให้หนังถลอก

- ยาหม่องสามารถใช้จัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ ?

เฉลย : จริง โดยการใส่ยาหม่องถูตรงยางเหนียวๆ ของหมากฝรั่งไปมา ไม่นานยางของหมากฝรั่งก็จะหลุดออกหมด แล้วจึงนำผ้าไปซักตามปกติ

- ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย จริงหรือ ?

เฉลย : จริง โดยการใส่หลอดลงไปให้ลึกถึงก้นขวด เพื่อให้อากาศสามารถแทรกผ่าน เข้าไปในขวดได้ แล้วเทซอสมะเขือเทศก็จะไหลออกมาง่ายขึ้น

- ถูร่องแช่น้ำเกลือช่วยให้ถูร่องไม่ขัดง่าย จริงหรือ ?

เฉลย : จริง โดยการนำเกลือ 2 ถ้วยผสมกับน้ำ 1 แกลลอน แช่ถูร่องใหม่ไว้เวลานาน 3 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้ำเย็น ยกถูร่องขึ้นมาตากให้น้ำหยดจนแห้ง ก็จะทำให้ถูร่องคงสภาพ และเหนียวทนนาน

- พริกแห้งใช้ไล่แมลงวันได้ จริงหรือ?

เฉลย : จริง เวลาตากของแห้งไว้ จะมีแมลงวันมาตอม ให้เอาพริกแห้ง 5 - 6 เม็ด เสียบไว้รอบกระดัง ไร่ร้อนของพริก จะทำให้แมลงวัน

ไม่กล้าเข้าใกล้

- เบียร์ช่วยคลายเกลียวขึ้นสนิมได้?

เฉลย : จริง ให้รินเบียร์ลงไปบนเกลียวขึ้นสนิมนิดหน่อย รอ 2-3 นาที ความเป็นกรดของเบียร์ จะช่วยขจัดสิ่งสกปรก และเศษสนิม

ทำให้เกลียวหมุนเปิดได้ง่ายขึ้น

- นำเหรียญสลิ้งใส่แจกันช่วยให้ดอกไม้ไม่เหี่ยวเฉาได้ จริงหรือ?

เฉลย : จริง โดยให้หย่อนเหรียญสลิ้งลงไปแจกัน ส่วนผสมที่เป็นทองแดงในเหรียญ จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ซึ่งเป็นสาเหตุให้ดอกไม้เหี่ยวเฉา

- ใบบฝรั่งช่วยดูดกลิ่นได้ จริงหรือ?

เฉลย : จริง โดยให้นำใบบฝรั่งมาตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำ แยกกากใบบอก น้ำมันหอมระเหยที่ได้ จะทำหน้าที่ดับกลิ่น

ส่วนกากใบบที่ได้นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยดูดกลิ่นได้